

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๙๙๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี ๒๕๖๐ (ปีที่ ๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี ๒๕๖๐ (ปีที่ ๖) จำนวน ๑ ชุด  
๒. คำชี้แจงและใบสมัคร “ครูดีไม่มีอบายมุข” จำนวน ๑ ชุด  
๓. คำชี้แจงและใบสมัคร “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่าย ได้เห็นความสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อประเทศชาติจึงจัดทำโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เพื่อยกย่องบุคลากรการศึกษาผู้มีคุณสมบัติปลอดอบายมุขและมีบทบาทสำคัญทำให้เยาวชนปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อบายมุข โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่ ๖ ซึ่งมีการรับสมัครครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังเอกสารที่แนบ และในปีนี้มี การต่อยอดเป็นระดับ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ทั้งนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รณรงค์ งดเลี้ยงและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการจัดงานวันครูทั่วประเทศของทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นโยบาย แอลกอฮอล์ระดับชาติ และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยเชิญชวนให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเขียนใบสมัครตามเอกสารที่ส่งมาด้วย และส่งเอกสารใบสมัคร มาทางไปรษณีย์เท่านั้นตามที่อยู่ในคำชี้แจง หหมดเขตส่งใบสมัครวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และติดตามข่าวสารโครงการที่เว็บไซต์ [www.vitheebuddha.com](http://www.vitheebuddha.com), [www.alcoholsmokefreeschool.com](http://www.alcoholsmokefreeschool.com) และ [www.stopdrink.com](http://www.stopdrink.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙